

เกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ
(ด้านเกษตรผสมผสาน)
22. นายเปาซี ตือราซอ

ข้อมูลทั่วไป

นายเปาซี ตือราซอ (อายุ 61 ปี) เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสาน ตั้งอยู่บ้านบุกิตอ่วมะนาว หมู่ที่ 12 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พิกัด : 47N E 815741 N 711233 มีสมาชิกครัวเรือน จำนวน 5 ราย แรงงานภาคการเกษตร จำนวน 3 ราย รายได้ครัวเรือน 50,000 บาท/ปี จัดตั้งเป็นเกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำรินี้ในปี พ.ศ. 2567



หลักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

จากเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรธรรมดา แต่ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ดินทรายจัด ซึ่งจะทำให้การเพาะปลูกพืชมีปัญหา จึงได้เข้าศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำการปลูกพืชในพื้นที่ดินทรายจัด และได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานในพื้นที่และต่างจังหวัด มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพในพื้นที่ของตนเอง และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ จากศูนย์ฯ ทำให้มีแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตร สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ และได้นำองค์ความรู้จากการประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ดินทรายจัด ให้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมในแปลง

ดำเนินกิจกรรมการทำเกษตรผสมผสานในดินทรายจัด ในพื้นที่จำนวน 1 ไร่ 3 งาน โดยแบ่งออกเป็น ด้านพืช อาทิ พืชผัก พืชไร่ จำนวน 1 ไร่ ด้านปศุสัตว์ เป็ดไข่ 5 ตัว ไก่ 10 ตัว ด้านประมง อาทิ เลี้ยงปลาในบ่อ พืช จำนวน 1 บ่อ ขนาด 15 x 10 x 2.5 เมตร และที่อยู่อาศัย จำนวน 1 งาน



1. มีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ได้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ดินทรายจัด รวมถึงได้รับสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน อาทิ ปูนขาว ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ พืชปุ๋ยสด และสารเร่ง พด. ต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองฯ อย่างต่อเนื่อง

2. มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักไม้ผลผสมผสาน การปลูกพืชผักในภาชนะ การปลูกผักหมุนเวียน ได้เข้ารับการฝึกอบรมการปลูกพืชผักในพื้นที่ดินทรายจัด และองค์ความรู้การจัดการโรคและแมลง และวิธีการจัดการโรค รวมถึงได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ผล อาทิ พริกหยวก กระจับปี่เขียว มะเขือเปราะ และถั่วพู จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองฯ อย่างต่อเนื่อง

3. มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดแบ่งพื้นที่ การเลือกชนิดพืชปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จากการเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองฯ

4. มีกิจกรรมด้านการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินทรายจัด การปลูกพืชผัก ด้านปศุสัตว์ ด้านประมงอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นจุดเรียนรู้ดูงานของเกษตรกรในชุมชนได้

ข้อจำกัด

เป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป